

หนังสือพิมพ์มติชน

หัวข้อข่าว : ม.อ. ให้น.ศ. แต่งกายตามเพศสภาพ



### ● ม.อ. ให้น.ศ. แต่งกายตามเพศสภาพ

นายนิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า ม.อ.มีมติเห็นชอบประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งกายของนักศึกษาตามเพศสภาพหรือเพศภาวะ หรือ อุตลักษณ์ทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ.2564 โดยเป็นการสมควรกำหนดแนวปฏิบัติการแต่งกายของนักศึกษาตามเพศสภาพหรือเพศภาวะหรืออุตลักษณ์ทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและคุ้มครองมิให้เกิดการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

หนังสือพิมพ์แนวหน้า

หัวข้อข่าว : ม.อ. ออกประกาศให้นักศึกษาแต่งกายตามเพศสภาพ มุ่งส่งเสริมความเท่าเทียมมนุษย์ เริ่ม...

## ม.อ.ออกประกาศให้นักศึกษาแต่งกายตามเพศสภาพ มุ่งส่งเสริมความเท่าเทียมมนุษย์ เริ่มมีผลบังคับใช้ 29 พ.ค.2564

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเสรีให้นักศึกษาแต่งกายตามเพศวิถี อนุญาตให้นักศึกษาแต่งเครื่องแบบนักศึกษาชายและหญิงตามอัตลักษณ์ทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด รวมทั้งการเข้าร่วมพิธีการต่างๆ ภายใต้ระเบียบที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด เริ่มมีผลปฏิบัติตั้งแต่ 29 พฤษภาคม 2564 พร้อมมีแผนจัดทำห้องน้ำสำหรับเพศที่ 3 ตอกย้ำถึงการให้ความสำคัญสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมทางเพศ และสิทธิของความเป็นมนุษย์มิให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า ม.อ.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้ด้านกฎหมายทั้ง 5 วิทยาเขต เพื่อพิจารณาร่างประกาศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยได้มีมติเห็นชอบประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งกายของนักศึกษาตามเพศสภาพหรือเพศภาวะหรืออัตลักษณ์ทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ.2564 โดยเป็นการสมควรกำหนดแนวปฏิบัติการแต่งกายของนักศึกษาตามเพศสภาพหรือเพศภาวะหรืออัตลักษณ์ทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและคุ้มครองมิให้เกิดการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียม



ระหว่างเพศ พ.ศ.2558 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559 ประกอบกับข้อ 7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2560 โดยประกาศนี้มีผลบังคับใช้ 29 พ.ค.นี้ หรือนับตั้งแต่วันที่ถัดจากประกาศเป็นต้นไป ดังนี้

1.ให้นักศึกษามีสิทธิแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาที่ใช้เป็นปกติ ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2560 ตามเพศสภาพ หรือเพศภาวะหรืออัตลักษณ์ทางเพศของตนได้

2.นักศึกษายังมีสิทธิแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาในงานพิธี เช่น การรับปริญญา ประกาศนียบัตร ดุษฎีบัณฑิต และประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยเครื่องแบบ

นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2560  
ตามเพศสภาพหรือเพศภาวะ หรืออัตลักษณ์ทางเพศ  
ของตนได้

3. นักศึกษามีสิทธิแต่งกายด้วยเครื่องแบบ  
นักศึกษาเฉพาะกรณี เว้นแต่การแต่งกายของนักศึกษา  
ในรายวิชาปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อกำหนดการ  
แต่งกายของคณะนั้นๆ เช่น คณะแพทยศาสตร์  
คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะ  
ทันตแพทยศาสตร์ เป็นต้น

กรณีที่มีได้กำหนดไว้ หรือที่กำหนดไว้ไม่ชัดเจน  
ในประกาศนี้ หรือมีความจำเป็นต้องผ่อนผันเป็นกรณี  
พิเศษ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความวินิจฉัยและให้ถือ  
เป็นที่สุด สำหรับการแต่งเครื่องแบบนักศึกษาชายและ  
นักศึกษานหญิงให้เป็นไปตามภายใต้ระเบียบของทาง  
มหาวิทยาลัยกำหนด ในกรณีที่เครื่องแบบนักศึกษานหญิง  
ที่ประสงค์จะใช้ผ้าคลุมศีรษะ ต้องเป็นผ้าคลุมสีขาวเกลี้ยง  
ไม่มีลวดลาย

ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา  
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลา  
นครินทร์ (ม.อ.) กล่าวว่า เพศสภาพถือเป็นเรื่องปกติ  
ทั่วไปในสังคม โดยกฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการ  
และกระทำได้ ซึ่งในฐานะที่มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงาน  
ราชการ ต้องเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตาม  
กฎหมายในการให้สิทธิความเท่าเทียมกันของบุคคล  
ซึ่งนักศึกษาทุกคนมีศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์เท่ากัน  
อีกทั้งนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยจะกลายเป็นบุคลากร  
ที่มีศักยภาพในตลาดแรงงาน การสร้างสภาพแวดล้อม  
ที่เอื้ออำนวยให้นักศึกษากลุ่มนี้สามารถใช้ชีวิตใน  
มหาวิทยาลัยได้โดยไม่มีความกดดัน มีอิสระเสรีใน  
การแสดงออกจึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำ เพื่อส่งเสริม  
ความพร้อมรอบด้านทั้งวิชาการ ร่างกายและจิตใจให้  
แข็งแกร่ง